



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานบริหารกลาง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๔๒๐๖

ที่ กษ.๐๔๐๑/๑๖๐๘ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งเวียนบทคัดย่อของผลงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน/หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐/หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีระดับชำนาญการพิเศษ โดยนางสุจิตรา สายพิน ผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ ขอส่งเอกสารประกอบการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๔๑ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ โดยหากผู้ใดจะทักท้วงผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ นั้น

ในการนี้ ข้าราชการข้างต้น ได้จัดส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินตามประกาศ อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงกำหนดให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำบทคัดย่อ และให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้งเวียนบทคัดย่อ เป็นระยะเวลา ๕ วันทำการ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านให้นำเสนอผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด จึงได้แจ้งเวียนบทคัดย่อและสัดส่วนผลงานของข้าราชการข้างต้น จำนวน ๒ เรื่อง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง หากมีผู้ใดคัดค้านผลงานโปรดแจ้งไปยังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารกลาง เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ และมีเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้านจะได้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนข้าราชการในสังกัดทราบทั่วกัน

(นางสาววนิดา เอี้ยงกฤษ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การตรวจสอบบัญชีด้านธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
กรณีศึกษา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

โดย นางสาวสุจิตรา สายพิน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 941 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7

ปี พ.ศ. 2566

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ มีความยุ่งยากมาก ณ วันสิ้นปี 31 มีนาคม 2566 มีสมาชิก 11,897 ราย มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 28,061,368.13 บาท ในรอบปีบัญชีสหกรณ์ดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเพียงด้านเดียว จำนวน 33,184,899.41 บาท การดำเนินงานมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 2,119,602.77 บาท ปริมาณธุรกิจจำนวนดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค และเป็นสินค้าที่ให้บริการนักศึกษา เช่น ชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทเครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ อุปกรณ์การศึกษา และสินค้าทั่วไป สินค้าแต่ละชนิด มีการกำหนดราคาขายในอัตราที่แตกต่างกัน เช่น สินค้าประเภทตราสัญลักษณ์จะมีราคาสูงและอัตรากำไรจะสูง ส่วนสินค้าทั่วไปอื่นๆ อัตรากำไรจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ สหกรณ์มีจุดบริการขายสินค้าในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 แห่ง คือ ร้านค้าสำนักงานใหญ่ และจุดบริการสาขา (S1) ดังนั้น ในการศึกษาเรื่องการตรวจสอบบัญชีด้านธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ของร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินธุรกิจ และระบบการควบคุมภายในด้านธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และเพื่อศึกษากระบวนการสอบบัญชีด้านธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ตามมาตรฐานการสอบบัญชี และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด สหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบบริหารงานขาย (แอทคอม) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่พัฒนาโดย นางสาวนิรดา เพชรหาญ ที่ช่วยในเรื่องบริหารสินค้า ตั้งแต่การบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้า เช่น รายละเอียดข้อมูลบริษัทคู่ค้า, ประเภทสินค้า, การรับ, การจำหน่าย, ราคาทุน, ราคาขาย, ยอดคงเหลือของสินค้า และสินค้าขาดบัญชีจากการตรวจนับสินค้า เทียบกับทะเบียนสินค้าในระบบโปรแกรม ผลการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชีตามทะเบียนคุมสินค้ากับใบตรวจนับสินค้าคงเหลือ พบว่า สหกรณ์มีสินค้าขาดบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 3,424 รายการ เป็นเงิน 499,475.00 บาท ปีก่อนสหกรณ์มีสินค้าขาดบัญชี 2,318 รายการ เป็นเงิน 1,428,927.00 บาท สหกรณ์มีการแยกสินค้า

ที่เสื่อมสภาพเสียหายไม่สามารถขายได้ออกจากสินค้าคงเหลือสภาพปกติจำนวน 607,807.31 บาท การคำนวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือสภาพปกติและสินค้าเสื่อมสภาพชำรุด ณ วันสิ้นปีบัญชีเป็นไปตามระเบียบและคำแนะนำที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

ผลการศึกษาการดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย จากผลการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์มีการจำหน่ายสินค้ามากกว่า 20,000 รายการ และมีปริมาณการจำหน่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการขายสินค้าบางชนิดเป็นสินค้าที่จำหน่ายออกยากและมีอายุสั้น จึงทำให้สหกรณ์มีสินค้าที่เสื่อมสภาพรอเปลี่ยนคืน จำนวน 607,807.31 บาท จึงมีความเสี่ยงที่จะแสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีไม่ถูกต้อง ได้กำหนดวิธีการตรวจสอบทั้งการทดสอบการควบคุม และการตรวจสอบเนื้อหาสาระ โดยให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ และตรวจสอบดูสภาพของสินค้าคงเหลือ การตรวจตัดยอดซื้อขายออกขายภายหลังวันที่ในงบการเงิน จากผลการตรวจสอบสหกรณ์ต้องระมัดระวังและให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เช่น กำหนดการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้รัดกุมเหมาะสม แบ่งแยกหน้าที่จากฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายขายให้ชัดเจน กำหนดให้มีขั้นตอนจัดลำดับการอนุมัติให้เหมาะสม สำนักรวราคาสินค้าที่จัดซื้อเปรียบเทียบกับราคาตลาด และสำรวจความต้องการของสมาชิกเพื่อให้การจัดซื้อสินค้าที่สมาชิกต้องการ กำหนดราคาและปริมาณที่เหมาะสมในการจัดซื้อ รวมทั้งสหกรณ์ต้องมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

บทคัดย่อ

- ชื่อเรื่อง** เพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการ จัดอบรมการใช้ข้อมูลจากรายงานด้านการบัญชีและงบการเงิน สำหรับสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
- โดย** นางสุจิตรา สายพิน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 941 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
- ปี** พ.ศ. 2566

ตามวิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในปี 2566 - 2570 ตรวจสอบบัญชีและส่งเสริมการทำบัญชีเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใสแก่สหกรณ์และเกษตรกร และเป็นไปตามพันธกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้อ 5 ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ข้อมูลด้านการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรและประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ในด้านการตรวจสอบกิจการ ด้านการบัญชีและงบการเงิน เพื่อช่วยในการตรวจสอบงานสหกรณ์เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริง จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมการใช้ข้อมูลรายงานทางบัญชีและงบการเงิน ของโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท ให้กับผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของรายงานทางบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ สามารถตรวจสอบรายการทางบัญชีเบื้องต้นได้และแนะนำให้คณะกรรมการสหกรณ์บริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่พึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งเป็นการพัฒนาระบบการควบคุมภายในแก่สหกรณ์ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกสหกรณ์มีความศรัทธากับระบบบริหารงานของสหกรณ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ มีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่มีสถานะเป็นปัจจุบัน ทั้งสิ้นจำนวน 19 แห่ง แยกเป็นประเภทการเกษตร 9 แห่ง ประเภทร้านค้าและบริการ 6 แห่ง และประเภทเครดิตยูเนียน 4 แห่ง จึงได้กำหนดเป้าหมายผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เหล่านี้เข้าอบรมตามหลักสูตรที่ได้กำหนดขึ้น ในระบบงานบัญชีของโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท Version 2.2 และ Version 2.3 (Web Edition) เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ความเข้าใจในระบบงานของโปรแกรมและรายงานทางการเงินการบัญชีที่จะตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ของบัญชีได้

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ให้มากยิ่งขึ้น

จึงมีแนวคิดในการจัดอบรมวิธีการตรวจสอบและการอ่านรายงานทางการเงินจากโปรแกรมฯ ให้กับผู้ตรวจสอบกิจการ โดยใช้วิธีการจัดอบรม “หลักสูตรการใช้ข้อมูลจากรายงานด้านการบัญชี และงบการเงิน” เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานในการใช้ข้อมูลจากรายงานด้านการเงินการบัญชี และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี พร้อมทั้งส่งเสริมให้สหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบบัญชี ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เต็มรูปแบบทั้งระบบ (FULL PACK) เพื่อจะนำไปสู่ การควบคุมภายในที่ดี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ผู้ตรวจสอบกิจการควรได้รับการอบรมเรื่องวิธีการ ตรวจสอบและอ่านรายงานทางการเงินจากโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท ของสหกรณ์ในพื้นที่ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้

1. เป้าหมายเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ทั้งสิ้นจำนวน 19 แห่ง
2. หลักสูตร การใช้ข้อมูลจากรายงานด้านการบัญชีและงบการเงิน
3. วิทยากร เป็นข้าราชการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ (IT Provider)
4. จัดอบรมในเดือนมกราคม 2567 (ไตรมาสที่ 2) ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี

สหกรณ์แพร่

5. ติดตามผลการอบรมในเดือนกรกฎาคม 2567 (ไตรมาสที่ 4)

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากแนวคิดที่จะจัดอบรม “หลักสูตรการใช้ข้อมูลจากรายงานด้านการบัญชี และงบการเงิน” ผู้ตรวจสอบกิจการสามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบ สามารถแนะนำและมีข้อเสนอแนะ ให้กับคณะกรรมการได้อย่างทันท่วงที สหกรณ์เป้าหมาย ทั้ง 19 แห่ง สามารถนำข้อมูลรายงานทางการเงิน การบัญชีมาบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์ได้